

Olympic Luân Đôn: Khép lại ngày hội thể thao đầy ắp niềm vui, cảm xúc

Tác Giả: Anh Vũ

Chúa Nhật, 12 Tháng 8 Năm 2012 20:37

Hôm nay Luân Đôn tiếp nhận biệt các đoàn vận động viên và du khách đến từ khắp nơi trên thế giới bằng một buổi lễ bế mạc hoành tráng đầy màu sắc



□

Đến Westminster và tháp Big Ben bên sông Thames của Luân Đôn trong những ngày hội thể thao 2012.

REUTERS/Sergio Perez Đ

Hôm nay 12/08/2012, Olympic Luân Đôn khép lại sau hơn hai tuần thi đấu đầy hào hứng và quy mô lịch sử của hơn 10 nghìn vận động viên đến từ 204 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Olympic Luân Đôn: Khép lại ngày hội thể thao đầy ắp niềm vui, cảm xúc

Tác Giả: Anh Vũ

Chúa Nhật, 12 Tháng 8 Năm 2012 20:37

Vòng quäc Anh đã täch thành công mä mắn kä Thä vận hội mùa hè lần thứ 30, biän Olympic thäc sä trä thành mät ngày hội thể thao « truyän cảm hứng cho mät thế hệ » như khuä hiäu của Olympic Luân Đôn.

Gần một nghìn bä huy chương, trong đó có 302 huy chương vàng đã đäc trao cho các đäng viên thi đäu ở 26 môn thể thao.

Vä thành tích, đoàn Mä đän đäu vät trên đoàn Trung Quäc. Xäp thứ ba là näc chủ nhà Anh Quäc, thứ tư là Nga, Hàn Quäc tä vận trí thứ 7 ở kä Olympic Bắc Kinh 2008 đã vän lên thứ 5. Pháp cũng tiến tä thứ 10 lên xäp hạng 7 sau Đäc. Đã có 87 trong tổng số 204 đoàn giành ít nhất một huy chương tại Olympic Luân Đôn.

Mäc dù có mät số sự cố như trong thi đäu, nhưng 16 ngày qua hơn 10 nghìn vận đäng viên đã trình diän những màn so tài hấp đän nhät đä đem lại cho hàng triệu người hâm mộ thể thao trên khắp hành tinh những cảm xúc khác nhau, cùng những giờ phút chinh phục đỉnh cao.

Täi nay Luân Đôn täm biệt các đoàn vận đäng viên và du khách đän tä khắp nơi trên thế giới bäng một buổi lễ bế mạc hoành tráng màu sắc và âm hưởng cũng đäm chút Anh không kém buổi lễ khai mạc.

Lễ bế mạc bắt đäu vào 20 giờ (GMT) và kéo dài trong 2 giờ 45 phút trước khi lá cờ Olympic đäc chuyển giao cho Rio de Janeiro, thành phố sẽ đăng cai Olympic mùa hè 2016.

Chúng ta đän với Luân Đôn với niềm tin rằng trình diễn của thông tin viên Lê Hải.

Olympic Luân Đôn, ngày hội thể thao lần còn đä lại những niềm vui

Sau hơn hai tuần đầy hào hứng với các môn thi đäu, còn vài giờ nữa là kết thúc lễ bế mạc thể vận hội Olympic Luân Đôn, ngày nä đäc sự tät và lá cờ sẽ đäc chuyển giao cho ban tổ chức

Rio de Janeiro.

Điền tin tức mới nhất về những khoảnh khắc thể thao trên thế giới sau giải đấu này chắc chắn sẽ là những khoảnh khắc thể thao đáng nhớ nhất của môn - môn thể thao điền kinh vì xưa nay mức độ thi đấu ở Olympics thể thao thua kém các cuộc thi chuyên nghiệp. Vậy mà trong cuộc thi bơi lội những xem thả nổi đáng xem những khoảnh khắc thể thao mới đáng xác lập trong buổi bơi lội và đáng khai mạc của Luân Đôn, mà điền tin tức mới nhất là ngôi sao trẻ Trung Quốc Diệp Thi Văn.

Các môn điền kinh cũng vậy, nhất là các cuộc chạy đua và điền tin tức Jamaica. Mà ngay từ ngày đấu thi đấu chính thức thì điền tin tức của Hàn Quốc đã mở hàng với hai khoảnh khắc thể thao mới.

Rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ đã diễn ra trong những ngày hè tuyệt đẹp qua Luân Đôn.

Điền tin tức chạy đua của Bahamas giải thể thao vàng trẻ của số người gác của các ngôi sao Mỹ với tin tức trẻ của điền tin tức nay với luôn thể thao trẻ đáng tin tức đua tốc độ. Những ta thấy các vận động viên từ các nước nghèo với lên trên đáng tin tức chạy, như giải thể thao mới chỉ thể thao sau 5.000m chạy của Meseret Defar người Ethiopia, hay cô đáng tin tức hể thao Tiki Gelana giải thể thao đã bỏ xô ngã rách chân giải thể thao vận động điền tin tức hể thao vàng.

Vận động viên tàn tật người Nam Phi Oscar Pistorius lần đầu tiên đáng tin tức thi đấu với người bình thường.

Cô gái 71 tuổi người Nhật Bản Hiroshi Hoketsu trong môn của người đi vào lịch sử với danh hiệu vận động viên Olympics người tuổi nhất. Khán giải thể thao Anh thì hài lòng với giải thể thao vàng tennis trên sân cỏ Wimbledon, Andy Murray thể thao áp đảo Federer chỉ vài tuần sau ngày khóc nước vì thua vận trên sân này trong giải thể thao chuyên nghiệp.

Tính ra thì sau vài ngày đấu thể thao thể thao mới, cuộc cùng trẻ mới giải thể thao cũng đã xuống cho công thể thao của điền tin tức Anh và của khát thể thao thể thao của giải thể thao thông và mong điền tin tức của các nhà tài trợ.

Bạn đi ăn hoàng gia Anh ngay lập tức cảm nhận được sự phấn khích và hào hứng của các vận động viên và đội tuyển thành công, những vàng và những đồng huy của họ giành được. Có thể nói sự kiện Olympic Luân Đôn 2012 là một lễ hội hoàn hảo cho cảm nhận của dân Anh trên khắp mọi miền đất nước, là nơi cho du khách quốc tế tới hội và London xem thi đấu.

Olympic Luân Đôn : Truy cập cảm hứng cho một thế hệ

Tuy nhiên, đó chỉ là những khoảnh khắc mà ta có thể nhìn thấy ngay lập tức, còn mục tiêu dài hạn hơn của Olympic Luân Đôn 2012 thì còn phải chờ thêm có lẽ từ 15 đến 20 năm nữa. Bởi vì nếu quý vị chú ý sẽ thấy ngay từ logo, cách viết chữ và trang trí cũng như là trình bày các môn thi đấu đều hướng về một chung vào một thông điệp, đó là động viên thế hệ trẻ.

Nếu quý vị vào trang nhà của Thể thao hiện nay đã đưa ra là london2012.com thì sẽ thấy ngay dòng chữ màu tím bên cạnh logo của giải đấu bằng tiếng Anh: Inspire a generation, tức là truy cập cảm hứng cho một thế hệ. Mục tiêu đó được thể hiện rõ qua các chương trình truyền hình từ ngày cùng lúc trên kênh số 3 cùng với một loạt hai của đài truyền hình quốc gia Anh.

Cụ thể thì do Gary Lineker cùng nhiều vận động viên nổi tiếng khác nay đã nhận nhiệm vụ thay phiên nhau xuất hiện và trình diễn chương trình, và nhiều nhiệm vụ đáng nghĩ đã giải quyết được mọi khía cạnh môn thể thao và studio của đài phát ngay trong công viên Olympic để bình luận, phân tích tình huống, và đặc biệt nhất là mời chính các ngôi sao và đội tuyển lên chương trình thể thao để tạo sự hứng thú cho khán giả truyền hình, và kéo viewers vào một thế hệ trẻ của Anh sẽ quan tâm hơn đến thể thao.

Khu nhà tôi hàng ngày qua cũng gặp nhiều người khác trên nước Anh, có các nhóm huấn luyện viên thể thao được đưa ra phòng và các tập đoàn siêu tài trợ đem động cơ ra khuyến khích trẻ em ra công viên tập luyện, hay đến gần là chơi và chơi đùa để tăng cường vận động. Một không khí thể thao đang hiện hữu rõ ràng trong khu phố nhà của nước Anh này.

Vận động là những gì mà sự tiếp tục duy trì và phát triển ra sao để không chỉ có thêm nhiều huy chương trong các giải đấu sau, mà còn giúp dân tộc Anh trở nên khỏe mạnh, cường tráng và

Olympic Luân Đôn: Khép lại ngày hội thể thao đầy ắp niềm vui, cảm xúc

Tác Giả: Anh Vũ

Chúa Nhật, 12 Tháng 8 Năm 2012 20:37

đầy tinh thần thể thao hào hùng. Và một vấn đề lớn hơn nữa là liệu thông điệp về chuyển đổi hướng khai thác cho thể thao Olympic Luân Đôn 2012 sẽ được chuyển đổi thêm quĩ gia nào trên thế giới, qua những bài tập thể thao hay phóng sự truyền hình đã đi khắp mọi nơi, trong đó có Việt Nam.

Là bạn mới trong âm nhạc đêm chít Anh

Trước mắt, người ta được biết đêm bạn mới cũng sẽ đầy ắp niềm vui. Sẽ không phải là một đêm nhạc theo kiểu thông thường, những khán giả cũng sẽ không phải cần hiểu biết về nhạc Anh khi xem hoạt cảnh đêm khai mạc, vì đạo diễn Kim Gavin là người chuyên tổ chức các show nhạc trên sân khấu cho boys band Take That.

Theo tiết lộ thì khán giả sẽ được nhìn ngắm màn nhạc Anh qua làn điệu âm nhạc, với những ngôi sao được sắp xếp trong lịch sử. Nếu bạn dùng cuốn nói chuyện trên tờ nhật báo The Guardian là chủ nhân xác thì những ai từng hâm mộ màn nhạc ngôi sao nhạc Anh quốc, từ Spice Girls cho đến Pet Shop Boys, Annie Lennox hay George Michael đều sẽ gặp thêm niềm vui của mình trong đêm nay.

Những có một điều mà khán giả truyền hình sẽ không thể cảm nhận hết được như những ai có mặt trên sân, bởi vì máy quay phim chỉ có thể tập trung vào một góc quay. Trong khi chương trình ca nhạc sẽ không có riêng một sân khấu nào cả mà cùng lúc sẽ diễn ra khắp mọi nơi, với mọi khán giả trên sân đều là một thành viên tham gia cùng với 4.100 diễn viên chính.

Các đội tuyển cũng không đi vào hành mà cùng lúc đổ vào sân không theo thứ tự, sẽ khiến khung cảnh càng thêm náo nhiệt. Đón chào cao sẽ là vũ điệu samba trong chương trình trao cúp Olympic từ Luân Đôn sang Rio de Janeiro, thành phố của Brazil đang cai quản thể thao thế giới 2016.

Thể thao Việt Nam tay vào Olympic Luân Đôn

Sau 8 kỳ tham dự Olympic mùa hè, thể thao Việt Nam mới chỉ dành được 2 huy chương bạc, một cúp của Trần Hiếu Ngân ở môn Taekwondo tại Sydney 2000 và một cúp Hoàng Anh Tuấn ở nữ judo tại Bắc Kinh 2008. Tại Olympic Luân Đôn 2012, đoàn Việt Nam có một đội tám vận

Olympic Luân Đôn: Khép lại ngày hội thể thao đầy ắp niềm vui, cảm xúc

Tác Giả: Anh Vũ

Chúa Nhật, 12 Tháng 8 Năm 2012 20:37

Điền viên tham dự thi đấu ở 11 nội dung.

Điền Luân Đôn với sự lấp lánh đông nghịt tại trung tâm nay bằng vé chính thức, thể thao Việt Nam vẫn le lói hy vọng sẽ có được ít nhất một tấm huy chương. Tuy nhiên sân chơi Olympic vẫn còn quá sức với các vận động viên Việt Nam. Có thể họ đã thi đấu hết mình, vượt lên chính bản thân nhưng trình độ vẫn còn ở khoảng cách khá xa so với các đại thể thao Olympic.

Hầu hết các vận động viên của Việt Nam đều bỏ lỡ ngay tại ngày thi đấu đầu tiên. Việc thể thao Việt Nam trống tay tại Olympic Luân Đôn không có gì là bất ngờ, nhưng nó cũng đặt ra những băn khoăn suy nghĩ cho những ai tâm huyết với thể thao Việt Nam.